

## รีไฟแนนซ์หนี้ครู ต้องช่วยทั้งหนี้ดี-หนี้เก่า ย้ำลูกหนี้ชั้นดี ควรได้สิทธิก่อน

นำเสนอเมื่อ : 28 ก.ค. 2559

### ดาวพงษ์ เชิญ สกสศ.-ออมสิน เจรจาหลักเกณฑ์รีไฟแนนซ์หนี้ครู ย้ำลูกหนี้ชั้นดี ควรได้สิทธิก่อน

พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ก.ค.59 นี้ ตนได้เชิญนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน พร้อมด้วย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ. และนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสศ. มาหารือกรณีที่ธนาคารออมสิน ระบุว่าที่ยังไม่สามารถลงนามขอตกลงความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับ สกสศ. ในโครงการลดภาระหนี้ครู เนื่องจาก สกสศ. ได้ทำขอเสนอผู้ที่เป็นลูกหนี้ปกติ ที่มีวินัยทางการเงินดี เข้าโครงการใช้เงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ซึ่งทายาทจะได้รับในขนาดเมื่อสมาชิกเสียชีวิต มาค่าประกันในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่เพิ่มเติม ให้ผู้ที่เป็นข้าราชการครู หรือรีไฟแนนซ์หนี้ก่อน หลังจากนั้นจึงจะทยอยส่งลูกหนี้ครูที่มีภาระหนี้สินค้างชำระกับออมสินเข้าร่วมนั้น

เพื่อสอบถามเหตุผลจากทั้ง 2 ฝ่าย และดูว่ายังมีเรื่องใดที่เห็นแตกต่างกัน โดยชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสีย รวมถึงพิจารณาด้วยว่าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเปิดโอกาสให้ทั้งลูกหนี้ชั้นดี และลูกหนี้ที่ค้างชำระที่สมัครใจได้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ การพิจารณาขอตกลงจะดูตามกรอบแนวทางที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติไว้ ถ้ามีอะไรที่ออกนอกกรอบก็ต้องเสนอขอแกมติ ครม. ใหม่

ด้าน รศ.นพ.กำจร กล่าวว่า นโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีหลักการว่าต้องช่วยคนมีวินัยทางการเงินดี ทำตามกติกา ก่อน ซึ่งการหารือครั้งนี้จะตกลงกติกาให้ชัดเจนว่าลูกหนี้ชั้นดี หมายถึงอะไร ส่วนคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ก็ต้องปฏิบัติตามกติกาให้ได้ในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้

ทั้งนี้ สัญญาณแรกในการดำเนินโครงการ คือรัฐบาลสั่งมาว่าให้ช่วยครูที่เป็นหนี้ ไม่บอกว่าให้ช่วยเฉพาะคนที่ค้างชำระหนี้ธนาคารออมสินเท่านั้น ดังนั้น ถ้าจะช่วยก็ต้องช่วยทั้งหมด และคนที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือก่อน ก็ควรเป็นผู้ที่ชำระหนี้ตามปกติ จะไปบอกว่าเขาไม่เดือดร้อนไม่ได้ ซึ่งส่วนตัวนั้นเห็นว่าถ้าให้คนที่ค้างชำระได้สิทธิไปก่อน แบบนี้อาจจะคิดตื่นเกินไปหรือไม่คิดแต่จะเอาหนี้เสียออก ในทางกลับกันวิธีนี้จะก่อให้เกิดหนี้เสียมากขึ้นอีก

ที่มาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ [สยามรัฐออนไลน์ 27 กรกฎาคม 2559](#)